



เดินหน้าเลี้ยวซ้าย

Go forward, turn left

แท็กซี่ในต่างแดน

ได้รับเมลจากคุณหมอ ข.ศรีพิชญ์ เพ็ชร์ไพศิษฏ์ เขียนเรื่องแท็กซี่ในต่างแดน พิจารณาครับ

ผมผ่านถนนพระรามหก ซอยที่ 36 ตรงชุมชนเตาปูน ซึ่งจะมีรถรอเลี้ยวขวามากจนบางครั้งติดขัดไปถึงหน้าตลาด อดก. เพราะมีฝั่งละช่องทางเดียว ได้เสนอแนะทางคอลัมน์นี้มาหลายปีหลายครั้งให้ กทม.ช่วยเว้าทางเท้าบริเวณนั้นเข้าไปสักนิดทำให้รถยนต์ที่จะไปตรงไม่ต้องรอให้ติดขัด ปีนี้ กทม.ช่วยเว้าทางให้แล้วครับ ผมใช้ทางนี้หลายครั้งแล้วสะดวกขึ้นมาก บริเวณนี้รถจะไม่ติดแล้ว เป็นตัวอย่างของการแก้ทางกายภาพเพียงเล็กน้อยก็แก้ไขปัญหาก็ได้

ผมไปรัสเซียมา ที่มอสโคว์ไม่พบแท็กซี่ป้ายเหลืองเลย ถ้าไม่มีรถมารับที่สนามบิน คนรัสเซียจะเดินออกจากสนามบินไปรอรถเมลล์นอกเขตสนามบิน หรือรอโบกรถแท็กซี่ที่วิ่งผ่านมา ดูว่าไปทิศทางเดียวกันหรือไม่จะส่งให้ถึงจุดหมายหรือแค่อีก ๆ แล้วต่อรองราคากัน รถยนต์เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาพลเมืองรัสเซีย ในมอสโคว์คนทั่วไปต้องอยู่แฟลตทั้งหมดจะเล็กจะใหญ่แล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้ารัวยกจะมีบ้านอีกหลังอยู่ชานเมืองบริเวณป่าสนไว้ไปพักผ่อนวันหยุด

น้ำมันเบนซินถูกกว่าบ้านเราเพราะเขามีทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมหาศาล แต่ค่ารถแท็กซี่ป้ายดำแพงมากจริง ๆ ดร.ครุณี คณบดีพยาบาล ม.มหาสารคาม ซึ่งได้รับเชิญจากยูเนสโกให้ไปเป็นผู้บรรยายงานประชุมประจำปีพักอยู่ที่โรงแรมซานเมือง พอว่างวันเสาร์ ดร.ครุณี และ ดร.รงค์ สามีจะไปเที่ยวกับกลุ่มผม ให้โรงแรม

ตามรถแท็กซี่ป้ายดำไปที่โรงแรมที่ผมพักมาใช้เวลาราว 20 นาทีคิด 900 รูเบิล (ราว 900 บาท) ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงคิดเพิ่มอีก 600 รูเบิลไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ใช้น้ำมันไม่มาก จากลิบให้คนไทยที่พูดรัสเซียที่มารับบริการกลุ่มผมตามแท็กซี่ป้ายดำให้ก็ราคาเดียวกันแถมต้องรออีกราว 2 ชั่วโมง เพราะอยู่ไกล ส่วนที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กและบางเมืองมีแท็กซี่ป้ายเหลืองบนหลังคาดัด TAXI แค่อสตาร์ทก็คิด 400 รูเบิล (400) แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอ

ที่ญี่ปุ่นถ้าไปกิน 3-4 คน และระยะทางไม่ไกลมากนักแท็กซี่ราคาไม่แพงกว่ารถใต้ดินครึ่งหลัง ๆ ผมมีลูกสาวที่จบโทจากญี่ปุ่นและลูกสะใภ้ที่จบจากญี่ปุ่นไปด้วย เลือกโรงแรมที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ แล้วเดินลากกระเป๋า จะไปค้างต่างเมืองก็ฝากกระเป๋าใหญ่ไว้ที่โรงแรมในโตเกียว กลับมาก็ค้างโรงแรมเดิม จากลิบก็นั่งแท็กซี่จากโรงแรมไปสถานีรถไฟเดินทางไปสนามบินเพราะกระเป๋าออกลากกันไม่ไหว ก็จ่ายเพิ่มไม่มาก ที่ซิดนีย์ ออสเตรเลียก็เช่นกัน ผมไปบ่อยเพราะลูกเรียนอยู่มีที่พักไม่ต้องเสียค่าโรงแรมจากสนามบินใช้รถไฟไปถึงสถานีเซ็นทรัลแล้วต่อรถไฟสายชานเมืองหรือต่อรถเมล์ ครึ่งหลัง ๆ ใช้แท็กซี่ตลอดเพราะราคาใกล้เคียงกัน ถ้าไป 2 คนถูกกว่าไปรถไฟ

ถ้าไปหลายคนกระเป๋าเป้หลายใบ ยังมีรถแท็กซี่คันใหญ่หรือรถตู้ก็มี คิดเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้น

ไพลีอง
failuang@dailynews.co.th